

## TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ ASEAN VÀ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI VỚI LIÊN BANG NGA TRONG BỐI CẢNH MỚI: VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam – Nga ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, kỷ niệm 300 năm thành lập Viện Hàn lâm khoa học Nga, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (1974 - 2024), chiều ngày 12/4/2024, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (UEB - VNU) phối hợp với Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp

tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng với hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Tại Diễn đàn, 12 diễn giả từ phía Việt Nam và Liên bang Nga đã mang đến 12 tham luận chính thuộc 3 chủ đề: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga; Quan hệ hợp tác giữa ASEAN - Liên bang Nga; Quan hệ hợp tác giữa các nền kinh tế BRICS và Liên bang Nga. Trong đó tập trung phân tích hợp tác đầu tư Nga - Việt qua các

dữ liệu về kinh tế, thương mại, đầu tư, việc điều chỉnh chính sách của Nga trong bối cảnh mới, các vấn đề và triển vọng hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Liên bang Nga và các nước ASEAN. Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã đưa ra chính sách nhằm thúc đẩy và nâng cao quan hệ đối tác

chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đúc kết kinh nghiệm của các nước ASEAN và các nền kinh tế mới nổi trong hợp tác với Liên bang Nga. Đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam là cầu nối hợp tác giữa ASEAN, các nền kinh tế mới nổi và Liên bang Nga. [Xem thêm](#)



## KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC NORTHAMPTON - VƯƠNG QUỐC ANH

Nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển các chương trình đào tạo, giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN(UEB-VNU) và Đại học Northampton – Vương quốc Anh đã ký kết bên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với nhiều nội dung quan trọng.

Thông qua bản ghi nhớ, hai bên cam kết hợp tác trao đổi sinh viên; Tổ chức chương trình trao đổi ngắn hạn, công nhận tín chỉ học tương đương tại ĐH Northampton và UEB; Trao đổi giảng viên, chuyên gia, hỗ trợ học liệu số và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Tổ chức các chương trình giao lưu học thuật và văn

hóa giữa hai trường; Xây dựng các khóa học trực tuyến cho sinh viên hai trường; đàm phán các chính sách ưu đãi về học phí, cơ hội nâng cao kỹ năng cho sinh viên 2 trường trong khuôn khổ hợp tác. Với sự ký kết lần này, UEB tiếp tục nối dài danh sách mạng lưới đối tác quốc tế của mình qua đó giúp đội ngũ giảng viên, sinh viên UEB ngày càng được tiệm cận với các chương trình đào tạo chuẩn mực quốc tế, tạo ra môi trường học tập năng động; khẳng định vị thế về đào tạo lĩnh vực kinh tế và kinh doanh trên các bảng xếp hạng đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới. [Xem thêm](#)

